

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.81 บาท แนวโน้มทรงตัวระยะสั้น คาดกรอบ 32.75-32.85 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ ที่ระดับ 32.81 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน คาดกรอบระหว่างวันที่ 32.75-32.85 บาท

* นายจิตติพล พุกษามะธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทยังคงค่อนข้างเยียบ แรงขายในตลาดทุนเป็นสิ่งที่ยังต้องให้ความระมัดระวังสูง และเป็นปัจจัยลบกับค่าเงินบาท อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าระยะสั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินบาทอ่อนค่ามาก เนื่องจากแรงขายไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความเสี่ยงภายในประเทศ โดยมองกรอบค่าเงินบาทวันนี้ที่ 32.75-32.85บาท

เขากล่าวว่า ในคืนที่ผ่านมา ตลาดการเงินฝั่งสหรัฐมีความเคลื่อนไหวไม่มากนักในวันครบรอบ 17 ปีวินาศกรรม 911 ดัชนี S&P500 บวก 0.37% ขณะที่สงครามการค้ายังคงเป็นประเด็นที่ตลาดจับตา เรื่องใหม่ในตลาด คือ ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความกังวลกับผลกระทบของพายุเฮอริเคนฟอร์เรน การกีดกันการค้ากับอิหร่าน และกำลังการผลิตน้ำมันในสหรัฐที่ชะลอตัว ล่าสุดราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้น 0.28% มาที่ระดับ 79.28 เหรียญต่อบาร์เรลแล้ว

การต่อสู้ทางการค้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวัน ล่าสุดทางการจีนส่งเรื่องร้องเรียนกับองค์การการค้าโลก (WTO) เพื่อสามารถตอบโต้ทางภาษีกับสหรัฐ ส่งผลให้ตลาด หุ่นในฝั่งจีนปรับตัวลง ส่วนหุ้นสหรัฐก็ฟื้นตัวได้เฉพาะในกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมัน และกลุ่มเทคโนโลยีที่ฟื้นตัวจากสัปดาห์ก่อน

ส่วนฝั่งเอเชียอื่นๆ ยังมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างน้อย ระยะสั้นอาจมีความกังวลมากขึ้นกับปัญหาความผันผวนในตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก สกุลเงินของอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และอินเดีย ยังคงถูกกดดันต่อเนื่องจากใช้ดอลลาร์ในการประกอบธุรกิจ แต่เชื่อว่าจะไม่ลุกลามมาสู่ประเทศอื่นๆ เพราะในภูมิภาคเอเชียมีภูมิคุ้มกันจากทั้งการเกินดุลการค้าและทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 95.14 จากวานนี้ 95.23

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 3,395.46 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 352.32 ล้านบาท

* รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 32.824 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS